



ที่ อส ๐๐๐๗(พก)/ว ๓๗

สำนักงานอัยการสูงสุด
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการดำเนินคดีความผิดว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

เรียน รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ คณะที่ปรึกษาอัยการสูงสุด อธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค อัยการพิเศษฝ่าย เลขาธิการอัยการสูงสุด อัยการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และผู้อำนวยการสำนักงาน

ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นว่า การเร่งรัดในการดำเนินคดีค้ามนุษย์มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งรัดการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยต้องถูกปรับลดระดับให้อยู่ในประเทศกลุ่มที่สาม และแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทย ในการปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินคดีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร่งรัดการดำเนินคดีให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีในความผิดดังกล่าว จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการให้พนักงานอัยการ และเจ้าหน้าที่ทุกสำนักงานปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบสำนวนคดีอาญาทุกสำนวน หากมีความผิดฐานค้ามนุษย์ให้เร่งพิจารณาสั่งสำนวนคดี และยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลโดยเร็ว การให้ประกันตัวให้ค้ำประกันถึงผลกระทบบทที่อาจเกิดต่อรูปคดี และไม่ควรอนุญาตให้มีการเลื่อนนัดส่งตัวผู้ต้องหาเพื่อฟ้องศาลเกินกว่า ๓ เดือน และไม่เกิน ๓ ครั้ง และให้พิจารณาคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาล หากพิจารณาเห็นว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

(๒) ในกรณีไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดความเสียหายต่อรูปคดี เมื่อพนักงานสอบสวนร้องขอ หรือในคดีที่พนักงานอัยการเข้าร่วมทำการสอบสวน ให้แจ้งพนักงานสอบสวนให้มีหนังสือร้องขอให้ทำการสืบพยานล่วงหน้าและให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลทำการสืบพยานล่วงหน้า ก่อนฟ้องตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทุกคดี ไม่ว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศ

(๓) ให้เร่งรัดและนำพยานเข้าสืบในชั้นศาลให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ให้คัดค้านการขอเลื่อนคดี โดยไม่มีเหตุจำเป็นในทุกกรณี

(๔) การดำเนินคดีค้ามนุษย์ให้ถือเอาผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการ รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิและการเรียกร้องสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

(๕) ให้แต่ละสำนักงานที่มีสถิติคดีค้ำมนุษย์แยกเก็บข้อมูลคดีที่มีความผิดฐานค้ำมนุษย์ไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกแก่การติดตามตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอรรถพล ใหญ่สว่าง)

อัยการสูงสุด

สำนักงานวิชาการ
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย
โทร./โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๙๔๙๑
E-mail : dlaw@ago.go.th